

Số: ~~444~~/TB-KHTC

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

(V/v Đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc)

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Thực hiện công văn số: 01/CT-KK&KTT ngày 05/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

Để kịp thời cấp mã số thuế cho người phụ thuộc phục vụ cho việc giảm trừ gia cảnh từ tháng 01 năm 2015. Nhà trường hướng dẫn và thông báo cho CBVC trong Nhà trường thực hiện như sau:

I. Về thu thập thông tin để cấp mã số thuế cho người phụ thuộc (NPT):

Căn cứ tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế thu nhập cá nhân quy định:

- Người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công từ 09 triệu đồng/tháng trở xuống không phải khai người phụ thuộc.

- Người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trên 09 triệu đồng/tháng để được giảm trừ gia cảnh thì phải đăng ký, khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc. Để có thông tin cấp mã cho người phụ thuộc bắt buộc phải có chứng minh thư (CMND) đối với người phụ thuộc từ trên 14 tuổi trở lên và giấy khai sinh đối với người phụ thuộc từ 14 tuổi trở xuống.

Căn cứ quy định trên, Nhà trường yêu cầu các cán bộ viên chức (Bao gồm cả cán bộ hợp đồng từ 03 tháng trở lên) thuộc các đơn vị của Trường, có người phụ thuộc, để được giảm trừ gia cảnh cho NPT kể từ tháng 01/2015 phải thực hiện kê khai theo mẫu 16/TNCN theo quy định (trên 14 tuổi phải có chứng minh nhân dân, từ 14 trở xuống phải có giấy khai sinh) thành 02 bản để nộp cho Phòng KHTC (Đ/c Nguyễn) để Nhà trường tổng hợp gửi cơ quan thuế cấp mã cho NPT.

Thời gian nộp: ngày 15 tháng 03 năm 2015

II. Về đăng ký cấp mã số thuế cho người nộp thuế (NNT):

Trường hợp cán bộ viên chức (Bao gồm cả cán bộ hợp đồng) nào chưa đăng ký thuế, chưa có mã số thuế thì thực hiện đăng ký thuế theo mẫu số 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế (có mẫu đính kèm).

Thời gian nộp giấy đăng ký cấp mã số thuế trước ngày 15 tháng 03 năm 2015, nếu quá thời hạn qui định nêu trên phòng KHTC không chịu trách nhiệm.

Trên đây là nội dung hướng dẫn việc thực hiện đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và đăng ký cấp mã số thuế cá nhân Nhà trường yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ viên chức của đơn vị mình được biết và thực hiện nghiêm túc đúng như Luật Quản lý thuế, Luật thuế TNCN đã quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về phòng KHTC để được giải đáp./

Nơi nhận: *Real*

- BGH (B/c)
- Như Kg (T/h)
- Lưu VT, KHTC



HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. *Trần Văn Điền*